



Tâm tình con dâng 10

Mai Khanh



1. Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút
2. Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút



giây tận trong lắng sâu cháy lên một tình yêu Chúa biết những vấp
giây tận trong lắng sâu cháy lên một tình yêu Ánh sáng Chúa đã



ngã nơi con có những lúc chối Chúa quay lưng Con đâu hay biết
mở cho con thấy những nỗi thống khổ đau thương Con đâu hay biết



rằng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ từng giây từng phút Phút kết nối linh
rằng những lúc con chối từ tình yêu của Chúa với những lúc đua



thiên cùng Chúa Đánh thức trái tim con ngủ vì 2. (Ngài chạm đến)



chen đục vọng với những thói kiêu căng thờ ơ!



Con nhìn lên bàn thờ Chúa ngự trong bánh rượu
Con nhìn lên bàn thờ Chúa ngự trong bánh rượu



Dâng về Cha Chí Thánh Thần Tinh Chúa Xác Thân Cực Linh
 Dâng về Cha Chí Thánh Đường Thánh Giá Chúa bao nhục vinh

Phút giây Thần Thánh thay! Đất và trời kết liền Thật
 Xin cho lòng trí con...

điểm phúc vì hàng có Chúa bên đời.

...tan hòa trong Thánh Tâm Để mãi muôn đời con thuộc về

Chúa Ngài chạm đến trái tim con thì từ phút
 giây tận trong lũng sâu cháy lên một tình yêu Đến với Chúa để
 thấy bao dung Để sám hối tội lỗi bao năm Xin thương con thứ
 tha những tháng năm trót phạm Lòng Thương Xót Chúa Sẽ sống mãi trong
 ân tình Ngài Dấu Thánh Giá trong tim chẳng phai.

Fine

Sheet Tâm tình con dâng 10, file .PDF

"1. Ngài chạm đến trái tim con"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tâm tình con dâng 10 của tác giả Mai Khanh đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Tâm tình con dâng 10

- Tác giả: Mai Khanh

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5186-tam-tinh-con-dang-10>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com